

# ด่วนที่สุด



องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ  
 เลขที่รับ... 855  
 วันที่... 23 พ.ค 60  
 เวลา... 08:46 น.

ที่ อส ๐๐๔๖(นม.ปากช่อง) ๗๖๖

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด  
 นครราชสีมา (สาขาปากช่อง) อำเภอปากช่อง  
 จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และกำหนดการฝึกอบรม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (สาขาปากช่อง) จะจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ค่ายฝึกอบรมเยาวชน สุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๑๕ นาฬิกา โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๕ ราย นั้น

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (สาขาปากช่อง) จึงแจ้งมายังท่านเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้นำชุมชนในพื้นที่ จำนวน ๕ ราย เข้าฝึกอบรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (สาขาปากช่อง) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เรียนท่าน ทนาย อ. น. ชนงพระ

- เพื่อไปรถทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ด้วยทนายอาน อัยการคุ้มครองสิทธิและ

ช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและ

ช่วยเหลือทางกฎหมาย (นายประวิณ กิติกรอรธ)

แก่ประชาชน จึงแจ้งมายังท่านเพื่ออัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

เจ้าหน้าที่ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

และผู้นำชุมชนในพื้นที่ สำนักงานและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (สาขาปากช่อง)

๕ ราย เข้าฝึกอบรมตามวัน และ เวลาดังกล่าว

โทร. ๐ ๔๔๓๑ ๓๙๖๑

โทรสาร. ๐ ๔๔๓๑ ๓๙๖๑

- ลวอเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นางรฐนันท์ บุญฤทธิ์นันท์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ชนงพระ

(นายคะเชนทร์ โยสุน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

(นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

สิบเอก (พนม จันทร์)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

# โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (อปท.)

## หลักการและเหตุผล

ด้วย พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยในมาตรา ๒๓(๑) กำหนดให้มีอำนาจและหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมาย รวมถึงตลอดทั้งในการคุ้มครองป้องกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

ลักษณะของงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย มีลักษณะเป็นกระบวนการต่อเนื่อง เริ่มจากการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน โดยเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่างๆ และเมื่อมีปัญหาทางกฎหมายก็ให้คำปรึกษาเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง บริการให้การช่วยเหลือในการจัดทำนิติกรรมสัญญา เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเสียเปรียบ หรือการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน การหาทางไกล่เกลี่ย ประนอมและระงับข้อพิพาทเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และเมื่อไม่สามารถแก้ไขเยียวยาโดยวิธีข้างต้นได้แล้ว ในกรณีที่ประชาชนยากจน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการเรียกร้องความยุติธรรม ก็ให้ความช่วยเหลือในทางอรรถคดี โดยหากเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอื่นๆ ก็ให้พนักงานอัยการดำเนินการให้ หากไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการตามกฎหมาย ก็จัดหาทนายความอาสาดำเนินการให้ โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานอัยการ

อย่างไรก็ตาม การที่จะให้ประชาชนได้รับบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทัวถึง เป็นธรรม และสามารถนำผลของการบริการไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจากตัวจังหวัด กรณีมีปัญหาเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสูง หรือกรณีการระงับข้อขัดแย้งของคนในชุมชน เพื่อสร้างความสงบสุข ให้สังคมเข้มแข็ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีบทบาทในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในระดับท้องถิ่น ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ โดยมีแผนกลยุทธ์ในการจัดตั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม เพื่อเป็นเครือข่ายในการให้บริการให้คำปรึกษา กฎหมายเบื้องต้น ไกล่เกลี่ย ประนอมและระงับข้อพิพาทในชุมชน ดูแลให้ความรู้ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์ต่อต้านการค้ำมนุษย์ ดูแลป้องกัน คุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี และผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หรือองค์กรอื่นที่มี  
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  
ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย  
แก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้จัดทำโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  
ภายในประเทศ ในด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนขึ้น

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด  
นครราชสีมา (สาขาปากช่อง) เป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและ  
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จึงได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ  
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน” นี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๐ และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น  
ภายในประเทศ ในด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ของสำนักงานคุ้มครองสิทธิ  
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด

#### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนหรือองค์กรอื่นที่มีบันทึกข้อตกลงความ  
ร่วมมือ ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

๒. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการเรียนรู้ การให้บริการในการคุ้มครองสิทธิ  
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทาง  
กฎหมายแก่ประชาชน ให้มีความรู้และสามารถให้ความรู้ทางกฎหมาย ให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย  
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในชุมชน การต่อต้านและป้องกันการค้ำมนุษย์ในชุมชน การดูแล รักษา และ  
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี และบุคคลใน  
ครอบครัว การจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์

#### กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จากศูนย์อัยการ  
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จำนวน ๗ ศูนย์ ศูนย์ละ ๕ คน รวม ๓๕ คน

#### วิธีดำเนินการ

๑. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ  
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเข้ารับการศึกษาฝึกอบรม

๒. จัดการฝึกอบรมโดยการบรรยายความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของศูนย์  
อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งมี ๖ บทบาท ดังต่อไปนี้

๒.๑.๑ การให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้นแก่คนในชุมชน

๒.๑.๒ การไกล่เกลี่ย ประนอมหรือระงับข้อพิพาทในชุมชน

๒.๑.๓ การต่อต้านและป้องกันการค้ำมนุษย์ในชุมชน

๒.๑.๔ การดูแล รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑.๕ การต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี และบุคคลในครอบครัว

๒.๑.๖ การจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
บทบาทของศูนย์

๓. จัดให้มีการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการบรรยาย (Pre-test and Post-test) เพื่อ  
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการฝึกอบรมหรือไม่ เพื่อให้คุ้มค่า  
กับงบประมาณที่ลงทุนไป และยังเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐

**สถานที่จัดโครงการและระยะเวลาในการฝึกอบรม**

ในวันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๑๕ นาฬิกา ณ ศูนย์ฝึกเยาวชน  
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

**งบประมาณ**

งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย  
และการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

**การรายงานและการติดตามประเมินผล**

ภายหลังการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ให้ติดตามผลการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถามที่  
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนกำหนด แล้วนำมาประมวล วิเคราะห์ สรุป  
รายงานผลไปยัง สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด ตาม  
รอบระยะเวลาที่กำหนด

### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ได้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ตามแนวนโยบายแห่งรัฐในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นให้สามารถจัดการตนเองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค

### ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา (สาขาปากช่อง)

กำหนดการ

“โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ  
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน”

ณ ศูนย์ฝึกเยาวชน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๑๕ นาฬิกา

เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น.	ลงทะเบียนและรับเอกสาร	คณะทำงาน	
๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ ประชาชน	อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัด นครราชสีมา	
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.	บรรยายความรู้ทางกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับ การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการคุ้มครองสิทธิและ ช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชน	
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.	พักรับประทานอาหารว่าง	คณะทำงาน	
๑๐.๑๕ - ๑๒.๑๕ น.	บรรยายความรู้ทางกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับ การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการคุ้มครองสิทธิและ ช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชน	
๑๒.๑๕ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน		

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี  
จังหวัดนครราชสีมา (สาขาปากช่อง) โทรศัพท์ ๐ ๔๔๓๑ ๓๙๖๑